

ดูแลราคาน้ำตาลก่อนปล่อยลอยตัว

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวง เพื่อเตรียมมาตรการดูแลราคาน้ำตาลในประเทศ ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่ประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลเดือนค.ค. และจะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ 1 ธ.ค. 60 โดยยืนยันว่าแม้จะลอยตัวราคาน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลก แต่ราคาน้ำตาลทรายจะไม่แพงไปกว่าปัจจุบัน และไม่กระทบต่อผู้บริโภคน้ำตาลทรายในประเทศแน่นอน

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน น้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุม ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดเพดานราคาขายปลีกสูงสุดไว้ไม่เกินกิโลกรัมละ 23.50 บาท หาก

ลอยตัวราคาตามกลไกตลาดโลกแล้ว ก็ยังใช้มาตรการเพดานราคา น้ำตาลภายในประเทศได้ โดยใช้มาตรการดูแลราคาน้ำตาลในประเทศ ตามมติอำนาจของ กกร. เพื่อไม่ให้ขายเกินราคาที่เหมาะสม ซึ่งได้ให้กรมการค้าภายใน ไปศึกษาวิธีการที่จะประกาศราคาน้ำตาลทรายในประเทศ อาจออกเป็นราคาแนะนำรายเดือน แล้วทบทวนตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลก

ในส่วนของผู้ประกอบการที่ใช้ น้ำตาลผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้ประโยชน์จากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง อาจต้องลดราคาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวลงตามด้วย เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องรอผลศึกษาโครงสร้างน้ำตาลทรายต่อต้นทุนการ



วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

ผลิตสินค้าแต่ละชนิดอีกครั้งมาประกอบการพิจารณา

สำหรับราคาน้ำตาลทราย ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพดานราคาควบคุมไว้ที่ 23.50 บาท ต่อ กก. แต่ในตลาดมีการขายจริงที่ กก.ละ 19-20 บาท ต่ำกว่าราคาควบคุม เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำตาล

ทรายในตลาดโลกขณะนี้ยังทรงตัวต่ำ ส่วนการส่งออกน้ำตาลทรายในตลาดโลกนั้น ไทยส่งออกเป็นอันดับสองรองจากบราซิล

ด้าน นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เชื่อว่าการลอยตัวน้ำตาลทรายครั้งนี้ จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลง จากปัจจุบัน ราคาน้ำตาลทราย

ขาว ตลาดโลก กก.ละ 14-15 บาท ขณะที่ไทยได้กำหนดราคาน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานไว้ กก.ละ 19 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่บวกเงินเก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่ กก.ละ 5 บาทแล้ว

“ที่ผ่านมากกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ ช่วยควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทราย และแม้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะประกาศลอยตัว หากราคาสูงเกินไป กระทรวงพาณิชย์สามารถใช้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามากำกับดูแลได้ ส่วนการกำหนดโควตาน้ำตาลทราย ก ข และ ก กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้พิจารณา จะยกเลิกหรือคงไว้ เชื่อว่าเมื่อลอยตัวน้ำตาลราคาจะไม่สูงจากเดิม เว้นกรณีเกิดภัยแล้ง อาจส่งผลให้ราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น.”